



SỰ CAN THIỆP CỦA NGƯỜI NGOÀI CUỘC LÀ GÌ?

Chúng ta thường nghĩ sự can thiệp là việc dừng các hành vi lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp của cá nhân trong một vài khoảnh khắc ngay trước khi sự việc xảy ra. Nhưng "sự việc" cá nhân này hiếm khi là cơ hội duy nhất để tạo ra sự thay đổi.

Chúng ta chứng kiến các tình huống hàng ngày mà một người có một nhận xét về tình dục không phù hợp hoặc xúc phạm hoặc quấy rối tình dục. Mỗi một trong những tình huống này là một cơ hội để can thiệp bằng cách tăng cường những hành vi và thái độ tích cực **TRƯỚC KHI** một hành vi có khả năng trở thành lạm dụng hoặc bạo lực.

Nếu chúng ta chỉ giới hạn sự can thiệp của chúng ta ở một "sự việc" lên đến đỉnh điểm, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hành động hoặc nói điều gì đó trước khi một người bị xâm hại. Là nam giới, việc hiểu rằng chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa quanh vấn đề bạo lực tình dục là điều quan trọng. Tiến lại gần và nói ra ý kiến của mình với tư cách là người ngoài cuộc là một cách để làm như vậy.

LaFASA

*Tổ chức Louisiana
Chống Tấn công Tình dục*

Các trung tâm chuyên trách về khủng hoảng tấn công tình dục cung cấp đường dây nóng chuyên trách khủng hoảng 24 giờ, cung cấp thông tin và giới thiệu, tư vấn miễn phí và nhiều hơn nữa..

www.lafasa.org

2133 Silverstone Drive, Suite A
Baton Rouge, LA 70808

ĐIỆN THOẠI 225.372.8995

FAX 225.292.1986

SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ 888.995.7273



LaFASA

Sự can thiệp của người ngoài cuộc:

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NAM GIỚI

TẠI SAO TÔI NÊN THAM GIA?

Bởi vì việc tham gia giúp ngăn chặn tấn công tình dục trong một nền văn hóa đôi khi chúng vô tình được ủng hộ. Bởi một điều nhỏ bạn làm để kiểm tra với một người khác có thể lại là một việc lớn ngăn chặn được rất nhiều tổn thương. Và bởi tấn công tình dục là vấn đề của tất cả mọi người.

Bạo lực tình dục xảy ra trên diện rộng, từ những cuộc gọi quấy rối đáng sợ cho đến sự mò mẫm, hoặc đụng chạm không mong muốn cho đến sự cưỡng hiếp.

Hãy nghĩ đến chị em gái, mẹ, hoặc bạn gái, hoặc một trong số những người bạn của bạn trong một tình huống bạo lực tình dục. Điều gì xảy ra nếu có người đứng xem hoặc biết việc đó đang xảy ra nhưng không làm gì để chấm dứt việc đó? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có muốn trở thành loại người đó không?

Khi chúng ta không nói ra ý kiến, chúng ta ủng hộ một văn hóa để cho bọn tội phạm trốn thoát khỏi sự trừng phạt do bạo lực tình dục.

Việc tham gia không cần quá phức tạp.

Những việc bạn có thể làm:

- Biểu lộ việc bạn không tán thành sự quấy rối hoặc những bình luận phân biệt đối xử theo giới tính bằng cách từ bỏ người hoặc nhóm xúc phạm.
- Cho thấy sự có mặt của bạn. Nếu bạn thấy rằng một phụ nữ đang bị nhắm làm mục tiêu, chỉ cần đứng cạnh cô ấy, do đó cô ấy và thủ phạm hiểu rằng cô ấy không đơn độc.
- Hãy hành động nếu có một mối đe dọa gây nguy hiểm ngay lập tức bằng cách gọi một người có thẩm quyền, từ một nhân viên pha chế hoặc bảo vệ, thậm chí gọi cho an ninh hoặc cảnh sát.
- Nói to ý kiến của mình nếu một người đang đùa cợt xúc phạm về bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ.
- Để làm xoa dịu một tình huống có thể xảy ra, hãy phân tán hai người đó hoặc tách mỗi người ra một bên. Hãy hỏi kẻ phạm tội tiềm năng về thời gian, hoặc bất kỳ điều gì để có thể làm gián đoạn sự tập trung của hắn vào mục tiêu trong giây lát.
- Nói chuyện với cô gái về một điều gì đó và hỏi “Anh ta có làm phiền cô không?”, “Cô có ổn không?” – nếu cô gái nói rằng cô cần sự giúp đỡ của bạn, hãy làm việc bạn có thể làm để trợ giúp. Nếu cô ấy không cần sự giúp đỡ của bạn, hãy tôn trọng điều đó và đi tiếp.
- Hãy gõ cửa hoặc mở cửa và hỏi xem mọi thứ có ổn không. Làm gián đoạn một tình huống có vẻ như vô hại còn tốt hơn là đứng vãn vơ trong khi xảy ra một cuộc tấn công tình dục.

Sẽ cần đôi chút can đảm để trở thành một người sẵn lòng can thiệp. Nhưng ít nhất bạn đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Tất cả những gì cô ấy cần là một người.

Khi can thiệp vào một tình huống, điều quan trọng là hãy xem xét hành vi mà bạn đang quan tâm đến, chứ không đánh giá kẻ phạm tội tiềm năng với tư cách một con người. Mục đích của sự can thiệp của bạn là để xác nhận rằng những hành động/hành vi/ lời nói của họ không thể chấp nhận được và không được lặp lại.



NĂM BƯỚC TIẾN TỚI HÀNH ĐỘNG

Không phải là điều xấu nếu bạn muốn biết chắc mọi người vẫn an toàn. Tuy nhiên, nam giới thường mắc sai lầm khi cho rằng phụ nữ cần sự giúp đỡ của nam giới. Đôi khi phụ nữ đánh giá cao sự giúp đỡ nào đó, đôi khi điều này không chắc chắn.

- Hãy để ý đến sự việc cùng những hành động liên tục. (Sự việc đó có lành mạnh, tôn trọng hai bên & an toàn, hoặc có khả năng là bạo lực hoặc lạm dụng tình dục không?)
- Luôn cân nhắc xem tình huống đó có cần đến hành động của bạn không. (Hành động của bạn có được mong đợi và cần thiết không?)
- Hãy quyết định xem bạn có trách nhiệm phải hành động hay không. (Sự thụ động có dẫn đến một mối nguy hiểm hay tình huống không lành mạnh hay không?)
- Lựa chọn hình thức trợ giúp sẽ sử dụng. (Hãy đánh giá môi trường xung quanh và nhìn nhận xem loại can thiệp nào là cần thiết).
- Hiểu được cách tiến hành một lựa chọn một cách an toàn. (Điều quan trọng là bạn cũng không bị thiệt hại gì).